



## บันทึกข้อความ

งานบริหารงานบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
รับที่ ๑๗๔๗ จ๕
วันที่ ๕ ก.ค. ๖๕
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๔๐๖๔

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/งพ. ๓๔๘

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

วาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภททั่วไป

มติการประชุมปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วาระที่ ๔.๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

(นายจักรกฤษ ศรีรัตนกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ

- หมายเหตุ ( ) ต้นฉบับจัดเก็บที่งานการประชุมและพิธีการ  
( ) ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว  
(✓) ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว วาระที่ ๔.๖  
( ) ไม่มีต้นเรื่อง

๒๕๖๕ ๓๐.๓๐๓๗/๓๐๓๗๓๓๓

๒๕๖๕ ๒๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๕ ก.ค. ๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ขออนุมัติ  
กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
และประเภททั่วไป ความว่า

“ด้วยคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๒ และวาระที่ ๔.๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไปแล้ว  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการ  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) และที่มหาวิทยาลัยเคยกำหนดไว้  
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
ด้านการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง การปรับวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนตำแหน่ง  
และการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ  
รวม ๘ ตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ  
รวม ๒๑ ตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
รวม ๑๔ ตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๓)

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.)  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ วาระที่ ๖.๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ  
กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ รวม ๘ ตำแหน่ง  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ รวม ๒๑ ตำแหน่ง  
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รวม ๑๔ ตำแหน่ง  
(ตามรายละเอียดแนบท้าย ๑-๓) โดยให้ถือใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดในครั้ง  
นี้แทนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)  
ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.) ได้กำหนดไว้ในการประชุม  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔  
วาระที่ ๕.๘ และวาระที่ ๕.๑๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับการบริหารงานบุคคล  
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ด้านการรับสมัครบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง การปรับวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนตำแหน่ง และการกำหนดตำแหน่ง  
ให้สูงขึ้น และเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อทราบต่อไป”

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อโปรดทราบ



## คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๘	นักกายภาพบำบัด	<p>๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด</p> <p>๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด</p>



## คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑๖	นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๑๗	นักวิชาการช่างศิลป์	๑.ได้รับปริญญาตรีทางด้านศิลปกรรม ทางด้านประยุกต์ศิลป์ ทางด้านจิตรศิลป์ หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.ได้รับปริญญาโททางด้านศิลปกรรม ทางด้านประยุกต์ศิลป์ ทางด้านจิตรศิลป์ หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๑๘	นักตรวจสอบภายใน	๑.ได้รับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ทางด้านนิติศาสตร์หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.ได้รับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ทางด้านนิติศาสตร์หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๑๙	วิศวกร	๑.ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.ได้รับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒๐	นักวิชาการเกษตร	๑.ได้รับปริญญาตรีทางด้านเกษตร หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.ได้รับปริญญาโททางด้านเกษตร หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒๑	นักวิชาการสาธารณสุข	๑.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทางวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทางวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้







## คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(ต่อ)		
๑๓	ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ	๒.กรณีจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
		๒.๑ ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.๒ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.๓ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒.๔ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๑๔	ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์	๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
		๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้